



ส.ล.ค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘95/65

5 ม.ค. 2565 เวลา 10.35 น.



ที่ อก ๐๘๐๔/๖

กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเนื้อหาของประกาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจัดสรรรายได้บางส่วนจากการจัดเก็บค่าขึ้นบัญชีและค่ายื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาภายในประเทศในรูปของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาายาสูตรผสมใหม่ ยาชีววัตถุ และยาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และ ๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงกระบวนการตรวจรับรองยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อกระตุ้นตลาดภายในประเทศและลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเสนอคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๕ ต่อ ๖๘๐๕๑๑

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๕ ต่อ ๖๘๐๕๙๙